

เหตุการณ์สำคัญ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund อีก 25 bps เป็น 1.25-1.50% ต่อปี ตามคาด
- พรรครีพับลิกันเปิดเผยร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับรวมที่ สส. จะต้องลงมติในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และ สว. ลงมติวันที่ 19 ธันวาคม 2560
- ธนาคารกลางยุโรปคงมาตรการด้านการเงินไม่เปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงในด้านการผลิตและการลงทุนตามมาตรการคุมเข้มตลาดเงินและภาคสังหาริมทรัพย์
- ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 รัฐบาลจีนจะจัดการประชุมประจำปี Central Economic Working Conference ซึ่งจะมีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญและเป้าหมาย GDP สำหรับปี 2561
- ผลสำรวจของ Bloomberg คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น จะคงมาตรการนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง ในการประชุม วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาสหรัฐฯ จะต้องพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ่ายชั่วคราว (Continuing Resolution) ให้ทัน เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ 7-2 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund อีก 25 bps เป็น 1.25-1.50% ต่อปี
- การคาดการณ์ดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก โดยค่ากลางของ Dot Plot ยังคงชี้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2561 และอีก 2 ครั้งในปี 2562 แต่เพิ่มการคาดการณ์ปี 2563 เข้ามาใหม่ 1 ครั้ง
- พรรครีพับลิกันเปิดเผยรายละเอียดขั้นสุดท้ายของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี ซึ่งมาจากการรวมเนื้อหาของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีที่ผ่านการอนุมัติของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ โดยร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีดังกล่าวระบุว่า ให้คงจำนวนชั้นบันไดของการคำนวณภาษีไว้ที่ 7 ชั้น ขณะเดียวกันจะปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ระดับ 21% จากระดับ 35% โดยมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2561 แทนที่จะชะลอออกไปอีก 1 ปี ตามร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะลงมติในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ต่อร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายฉบับดังกล่าว และจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

เอเชีย

ญี่ปุ่น

- คำสั่งซื้อเครื่องจักร ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง (เครื่องปั้น) เดือนตุลาคม 2560 กลับมาขยายตัว 5.0% (mom) จากที่หดตัวในเดือนก่อนสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

จีน

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน พฤศจิกายน 2560 ชะลอตัวลงในภาคการผลิตและการลงทุนในสินทรัพย์รวม ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมมลภาวะในอากาศและการคุมเข้มตลาดการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้ในระบบและฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การบริโภคสะท้อนจากยอดค้าปลีกขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง
- ธนาคารกลางจีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน Reverse Repo ระยะเวลา 7 วัน และ 28 วัน ขึ้นอีก 0.05% เป็น 2.50% และ 2.80% ตามลำดับ เพื่อควบคุมระดับหนี้และความเสี่ยงฟองสบู่ในตลาดบ้าน

ยุโรป

- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดย ECB มีมุมมองทางเศรษฐกิจที่ตื้นเขิน และได้ปรับประมาณการ GDP ปี 2560-2562 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนในปี 2560 ปรับขึ้น 0.20% เป็น 2.4% (yoy) ปี 2561 ปรับขึ้น 0.5% เป็น 2.3% (yoy) และปี 2562 ปรับขึ้น 0.2% เป็น 1.9% (yoy)
- ด้านอัตราเงินเฟ้อ ECB ได้คงประมาณการเงินเฟ้อปี 2560 และ 2562 ไว้ที่ 1.5% (yoy) แต่ปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อปี 2561 ขึ้น 0.2% เป็น 1.4% (yoy) จากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในปีหน้า และคาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.7% (yoy) ในปี 2563 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% (yoy) นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันยังคงอ่อนแอและเงินเฟ้อยังไม่มีความโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% (yoy) ได้อย่างยั่งยืน ทำให้การใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังคงมีความจำเป็น
- ดัชนี PMI Manufacturing ภาคการผลิต (รายงานเบื้องต้น) ของกลุ่มยูโรโซน เพิ่มขึ้น 1.1 จุด เป็น 55.0 จุด ยังเกินหน้าทำระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเป็น 59.7 จุด เป็นการเพิ่มขึ้นในประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส
- ดัชนี PMI Services ภาคบริการ (รายงานเบื้องต้น) ของกลุ่มยูโรโซน เพิ่มขึ้น 0.3 จุด เป็น 56.5 จุด ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงมาที่ระดับ 56.0 จุด นำโดยประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส
- ผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ทั้ง 27 ประเทศ มีมติเห็นชอบให้การเจรจาเพื่อแยกตัวออกจาก EU ของอังกฤษ (Brexit) ผ่านเข้าไปสู่การเจรจาระยะที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการค้าและข้อตกลงช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition period) หลังอังกฤษออกจาก EU อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในการประชุม European Council เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ในลำดับถัดไปอังกฤษจะดำเนินการเจรจาเรื่องข้อตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยต้องการให้ได้ข้อสรุปกับทาง EU ในการประชุม European Council ครั้งถัดไปในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 และหลังจากนั้นจะเริ่มต้นเจรจาเรื่องการค้าสำหรับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนั้น นาง Theresa May นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ระบุว่าจะเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (หลังจากออกจาก EU อย่างเป็นทางการวันที่ 29 มีนาคม 2562) และคาดว่าอังกฤษจะอยู่ภายใต้กฎของระบบตลาดเดียว (single market) คือ ยอมรับการเคลื่อนไหวเสรีของทั้ง 4 ปัจจัยได้แก่ สินค้า บริการ เงิน และแรงงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+0.65 %	+11.33%	M-S50 M-Mid Small	Neutral	SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,717.69 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.65% WoW โดยมีนักลงทุนสถาบันภายในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ +5.1 พันล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ -2.0 พันล้านบาท หุ้นที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดยกลุ่มการเงิน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงาน ตามลำดับ โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงสูงสุดได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มเกษตร ตามลำดับ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% ตามคาดของตลาด สำหรับแนวโน้ม SET Index ในสัปดาห์นี้คาดจะเคลื่อนไหวแบบ sideway โดยมีปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ตัวเลขส่งออกและยอดขายรถยนต์ในประเทศ สัปดาห์นี้มีการประชุม กนง. ซึ่งตลาดคาดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับคงเดิมที่ 1.50% ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ข้อสรุปกฎหมายปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (15/12/2017 @ 2.59%)	+0.01% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	<p>ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยธนาคารกลางสหรัฐ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.25%-1.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมต่อไป</p> <p>หลังผลการประชุมและแถลงการณ์ของ ธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวลงเล็กน้อย จากการที่คณะกรรมการฯ ไม่ได้ปรับเพิ่มประมาณการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยก่อนหน้านี้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่า คณะกรรมการฯ มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นถึง 4 ครั้งในปีหน้า ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 1 - 9 ปีนั้นปรับตัวในกรอบลดลง 1 bps. ถึงเพิ่มขึ้น 1 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 10-17 ปี ปรับตัวในกรอบ ลดลง 2 bps. ถึงเพิ่มขึ้น 2 bps</p> <p>บรรยากาศการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยนักลงทุนส่วนหนึ่งเริ่มชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่</p> <p>การประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอ้างอิง อายุคงเหลือ 10 ปี (LB26DA) วงเงินรวม 13,000 ล้านบาท ผลประมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.4325% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจัดสรรอยู่ในช่วงระหว่าง 2.422%-2.445% มี Bid-Coverage-Ratio 2.07 เท่า โดยกระทรวงจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม (Overallotment) อีกจำนวน 1,300 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินสำหรับการประมูลครั้งนี้รวม 14,300 ล้านบาท</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 17,418 ล้านบาท โดยมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 16,774 ล้านบาท และมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 644 ล้านบาท โดยในสัปดาห์นี้มีตราสารหนี้ที่นักลงทุนต่างชาติถือครองครบกำหนดได้ถอนทั้งสิ้น 6,691 ล้านบาท</p>
	US Treasury 10Y (15/12/17 @ 2.35%)	-0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.10% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.69%	+7.28%	I-SMART	Neutral	ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดย yield curve ของสหรัฐฯ ตัวสั้นปรับขึ้นขึ้น อยู่ที่ระดับ 1.85% สะท้อนตามที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps เป็นครั้งที่สามของปี ในการประชุม ณ วันที่ 13 ธันวาคม เป็นไปตามตลาดคาด ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุยาว 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 2.37% แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ GDP ดีขึ้น แต่ประมาณการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนอัตราเงินเฟ้อในอนาคตจะปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2561 นอกจากนี้ตลาดรอการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีของสภาองเกรสโดยล่าสุดรอการอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับควรววม ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 และอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ที่จะขึ้นทิศทางตลาด ทั้งนี้หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ และรอปัจจัยบวกจากแผนปฏิรูปภาษี สำหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง และลงทุนกระจายความเสี่ยงทั้งในตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และตลาดเกิดใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
	JPMorgan Emerging Bond	+0.46%	+10.13%			
	iBoxx High Yield Index	+0.02%	+6.11%	M-SMART	Slightly Overweight	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.11%	+2.57%	INCOME		

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารต่างประเทศ	US (S&P500)	+0.92%	+19.52%	I-Develop MINCAI	Neutral	ตลาดจับตาการเพิ่มเพดานหนี้และกฎหมายภาษีของสหรัฐฯว่าจะสำเร็จในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ตัวเลขและดัชนีที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯสัปดาห์นี้ประกอบด้วย 1) ดัชนีภาคผลิต Empire State ประจำเดือนธันวาคม 2) ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเบื้องต้นจากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติเดือนธันวาคม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างยอดขายบ้านมือสอง และ 3) ประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP ไตรมาส 3 ส่วนราคาทองคำยังมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากที่ทราบผลประชุม FOMC รวมถึงราคาน้ำมันก็ยังมีแนวโน้มทรงตัว คาดว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 55-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตลาดน้ำมันกำลังจับตาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณชั้นหินดินดาน Shale oil ของสหรัฐฯ รวมทั้งการกลับมาส่งออกน้ำมันของท่อขนส่งน้ำมัน Keystone
	Europe (STOXX50)	-0.86%	+8.20%		Slightly Overweight	
	Japan (NIKKEI)	-1.13%	+17.99%		Neutral	
	Emerging Market (MSCI EM)	+0.50%	+31.87%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Gold	+0.73%	+7.58%	I-OIL	Neutral	
	Oil (WTI)	-0.10%	+0.54%			

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เรียดเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ถูกคำปฏิเสธรายให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอขายนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน